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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 

วันที ่ 15  พฤษภาคม พ.ศ.2567 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  เวลา 09.00 น. 

.................................................. 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ อบต. มนตรี แสนขวา  
2 นางดวงใจ คำภูนอก รองประธานสภาฯ อบต. ดวงใจ คำภูนอก  
3 นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 1 เมธาวัฒน์ แก่นท้าว  
4 นางละมัย  ทรัพย์สมบัติ สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 2 ละมัย  ทรัพย์สมบัติ  
5 นางสังเวียน  โยธายุทธ สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 3 สังเวียน  โยธายุทธ  
6 นายเพลิน  แก้วชมภู สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 4 นายเพลิน  แก้วชมภู  
7 นางยุวดี ชนะพล  สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 5 ยุวดี ชนะพล  
8 นายวรเชฐน์  สืบพันธุ ์ สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 6 วรเชฐน์  สืบพันธุ์  
9 นางวิลัย บุตรเลน สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 8 วิลัย บุตรเลน  

 

จำนวนผู้มาประชุม  9  คน 
จำนวนผู้ไมม่าประชุม  -   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายตรีชนนท์  แสนอุบล นายก อบต.คอนสวรรค ์ ตรีชนนท์  แสนอุบล  
2 นายบุญเที่ยง แก้วมุงคุณ รองนายก อบต.คอนสวรรค์ บุญเที่ยง แก้วมุงคุณ  
3 นายวินลอง มุทาพร เลขาฯนายก อบต.คอนสวรรค์ วินลอง มุทาพร  
4 นายจารึก  นันทราช ปลัด อบต.คอนสวรรค ์ จารึก  นันทราช  
5 นางสาวรุ้งตะวัน  ตรีไตรศูล รองปลัด  อบต.คอนสวรรค์ รุ้งตะวัน  ตรีไตรศูล  
6 นายสุเมธ  ชินพร หัวหน้าสำนักปลัด สุเมธ  ชินพร  
7 นางสาวพัชรินทร์  จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการ พัชรินทร์  จันทรสมบัติ  
8 นายอาคม  ธุระนนท์ ผู้อำนวยการกองชา่ง อาคม  ธุระนนท์  
9 นางสาวภากร  พิมพ์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ ภากร  พิมพ์สุวรรณ  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

นายมนตรี  แสนขวา ชี้แจงเรื่องในที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 

 
 

 



๒ 
 
นายจารึก  นันทราช ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
ปลัด อบต.คอนสวรรค์ ส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 / 2567 อาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2567 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด 2 ข้อ 21 วรรคสอง ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกเพื่อกำหนดวาระการประชุมสมัยสามัญ
ประจำปี และ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ กำหนดให้มีสมัย
ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 สมัย นั้น ดังนั้น สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2567 จึง
ประกาศมาให้ทราบโยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นาย
มนตรี  แสนขวา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
(สมยัวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567)  
 

นายมนตรี  แสนขวา เรื ่องรับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ผ ่านมา ตามเอกสารที ่ได้ส่งพร้อมหนังสือ
ประธานสภาฯ  นัดประชุมแล้วนั้น มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้แจ้ง 

หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายมนตรี  แสนขวา -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5         เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

 5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
        ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

นายจารึก  นันทราช  5.1.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ช. ห้าดาว รี 
ปลัด อบต. คอนสวรรค์ สอร์ท  บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด

สกลนคร ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 102 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็นเงิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 

นายมนตรี  แสนขวา มีท่านใดมีข้อซักถาม ในข้อ 5.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภาฯ สายทาง (สาย ช. ห้าดาว รีสอร์ท)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ 

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 102 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง



๓ 
 

ละ 0.50 เมตร เป็นเงิน 300,000 บาท หรือไม่ครับหากไม่มีกระผมขอมติ
ครับ 

 

นายเพลิน  แก้วชมภู อยากเรียนถามท่านคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องว่าถนนเส้นนี้มีผู้ใช้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สัญจรมากน้อยแค่ไหนและสามารถทะลุผ่านไปยังถนนเส้นไหนได้บ้างเป็นทาง

ตันหรือไม่เพราะส่วนตัวผมเองไม่เคยเข้าไปในถนนเส้นนี ้จ ึงไม่ทราบ
รายละเอียดมากนักนักจึงขอสอบถามผู้ที่เก่ียวข้องครับ 

 

นายมนตรี  แสนขวา ขอบคุณท่านสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 ที่สอบถามข้อสงสัยแทนเพ่ือนสมาชิก 
ประธานสภาฯ ทุกท่านครับเชิญท่านนายกตอบข้อซักถามครับ 
 

นายตรีชนนท์  แสนอุบล ขอบคุณท่านประธานสภา และ ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ถนน เส้นนี้มีผู้สัญจร 
นายก  อบต.คอนสวรรค์ เป็นจำนวนมากซึ ่งเส้นนี้มีการนำเสนอและได้รับคำร้องจากชาวบ้านเป็น

จำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนกระผมจึงเห็นว่าถนนเส้นนี ้ในอนาคต
จะต้องมีการสัญจรเพิ่มมากข้ึนด้วย 

 

นายมนตรี  แสนขวา ขอบคุณท่านนายกที่เห็นความสำคัญในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง 
ประธานสภาฯ ชาวบ้านท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผมขอมติ

ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง (สาย ช. 
ห้าดาว รีสอร์ท)บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 102 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
เป็นเงิน 300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง   

 

นายจารึก  นันทราช 5.1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ่อแก้ว รีสอร์ท  
ปลัด อบต.คอนสวรรค์ บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที ่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด

สกลนคร ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยาทาง 139 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็นเงิน 
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

 

นายมนตรี  แสนขวา มีท่านใดมีข้อซักถาม ในข้อ 5.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประธานสภาฯ สายทาง บ่อแก้ว รีสอร์ท บ้านหนองมะเกลือ หมู ่ที ่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ 

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยาทาง 139 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร เป็นเงิน 400,000 บาท หากไม่มีกระผมขอมติครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ มีมตเิห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง   
 

นายจารึก  นันทราช 5.1.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน  
ปลัด อบต.คอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ หมู ่ที ่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด

สกลนคร ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 



๔ 
 

เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
เป็นเงิน 300000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 

นายมนตรี  แสนขวา มีท่านใดมีข้อซักถาม ในข้อ 5.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประธานสภาฯ สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอ

วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร เป็นเงิน 300000 บาทหากไม่มีกระผมขอมติครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายใน
หมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
เป็นเงิน 300000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง   

 

นายจารึก  นันทราช 5.1.4  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ 
ปลัด อบต.คอนสวรรค์ กว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด

ท้าย เป็นเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ก็คือสืบเนื่อง
จากตามที่ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าปัจจุบันปัญหาขยะในตำบลคอนสวรรค์
เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งจากการประชุมประชาคมครั้งที่ผ่านมานั้นเพื่อหา
พื ้นที ่ในการก่อสร้างเตาเผาขยะปรากฎว่าในที ่ประชาคมประชาชนไม่ให้
ความเห็นชอบให้ อบต.คอนสวรรค์ดำเนินการโดยครั้งนี้เจ้าของที่เดิมที่เป็น
เจ้าของบ่อขยะก็ได้แจ้งให้กับท่านนายกและคณะผู้บริหารตลอดจนท่าน
ประธานสภาได้ร ับทราบว่าเจ้าของบ่อจะขอปิดบ่อขยะภายในสิ ้นเดือน
มิถุนายนนี้ซึ่งเราเหลือเวลาอีกไม่มากเนื่องจากว่าเจ้าของบ่อต้องการใช้พื้นที่
โดยเจ้าของบ่อได้ให้ความอนุเคราะห์มาโดยตลอดซึ่งขยะที่นำมาทิ้งเป็นขยะ
จากโรงพยาบาลและโลตัสโดยเจ้าของพื้นที่มีความประสงค์ที่จะขอใช้พื ้นที่
ดังกล่าวโดยได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อน 4 – 5 เดือนแล้วครับซึ่งท่าน
นายกและคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน
ในอนาคตโดยอันดับแรกเราได้มีการหาที่เพื่อจัดสร้างเตาเผาแต่ ไม่ผ่านมติ
ประชาคมหมู่บ้านจึงได้เร่งหาวิธีใหม่โดยต้องจัดหาที่ทิ ้งโดยท่านนายกได้
ประสานไปยังกับท่านนายกเทศบาลพังโคนว่าขอทราบรายละเอียดและ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอทิ้งขยะกับเทศบาลพังโคนได้อย่างไรโดยเทศบาล
พังโคนก็มีความยินดีที ่จะช่วยเหลือในเรื ่องของการทิ ้งขยะท่ านนายกจึง
ประสานกับผมและประสานไปยังเทศบาลพังโคนอีกครั้งแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายโดย
ค่าใช้จ่ายคิดเป็นตันละ 500 บาทโดยการจ่ายจะคิดเดือนละหนึ่งครั้งจ่ายเป็น
รายเดือนซึ่งตอนนี้เราตัดปัญหาตรงที่ทิ้งไปได้แล้วแต่จะติดปัญหาในการขน
ย้ายขยะที่จะนำไปทิ้งที่บ่อขยะเทศบาลพังโคนซึ่งผมเองจึงเสนอต่อท่านนายก
ว่าเราสามารถนำเงินสะสมมาจัดหาซื้อรถเพื่อขนย้ายจากเราไปทิ้งที่เทศบาล
พังโคนแต่หากเราไม่สามารถจัดซื้อรถขยะได้ทันทางเทศบาลพังโคนยินดีที่จะ
ให้ อบต.คอนสวรรค์ยืมรถในการขนย้ายขยะได้ก่อนแต่เราต้องเสียค่าใช้จ่าย
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ค่าน้ำมันค่าคนขับ ซึ่งตอนนี้เราต้องทำเรื่องประสานไปยังโรงพยาบาลและ
โลตัสโดยหลังจากที่เสนอต่อท่านนยกแล้วท่านนายกมีความเห็นด้วยเพราะ
ปัญหาเรื่องขยะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและปัญหาเร่งด่วนที่เราเจอคือต้อง
ดำเนินการจัดหาซื้อรถขยะให้เร็วที่สุดเพื่อรองรับปัญหาขยะท่านนายกจึงได้
ทำสัญญาร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคน หากท่าสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดซื้อรถขยะทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วที ่สุด 
ฉะนั้น ถ้าเราดำเนินการในการขอมติเพื่อจัดซื้อรถขยะตอนนี้จะลดปัญหาใน
เรื่องของขยะลงได้ประกอบกับอีก 3 โครงการ นำเรียนสภาเพ่ือพิจารณาเรื่อง
ของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่ง ให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดกับ
ประชาชนในเขตตำบลคอนสวรรค์ และ นี ้คือที ่มีที ่ไปในการขอพิจารณา
เห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ครับ 

 

นายมนตรี  แสนขวา มีท่านใดมีข้อซักถาม สงสัย สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นะ 
ประธานสภาฯ ครับหรืออยากเสนอแนะในข้อ5.1.4  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 

ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เป็นเงิน 2 ,500,000 บาทหากไม่มี
กระผมขอมติครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบอัดท้าย เป็นเงิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง   

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายจารึก  นันทราช โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาความรู้ความสามารถ  
ปลัด อบต.คอนสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ 

ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567  

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

  (ลงชื่อ ) จารึก  นันทราช   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายจารึก  นันทราช) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

-ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

 
 

เพลิน แก้วชมภู 
(นายเพลิน แก้วชมภู)/สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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เมธาวัฒน์ แก่นท้าว            วิลัย  บุตรเลน 
(นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว)สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1      (นางวิลัย บุตรเลน) สมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 8    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

***************************************** 
 

มนตรี    แสนขวา 
(นายมนตรี    แสนขวา) 

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 
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ภาพประกอบค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 
วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ.2567 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


